



## พนักำล้งจัดงาน 6<sup>th</sup> Andaman Travel Trade 2013



เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจุฑาทิเรก เจริญธนาชา รองผู้อำนวยการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายสันติ ป้าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และนายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเปิดงานแถลงข่าวการพนักำล้งจัดงาน 6<sup>th</sup> Andaman Travel Trade 2013 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงจิตริสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยเชิญเอเยนต์ทัวร์จาก ๒๗ ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าพบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม ๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยตรง พร้อมชูยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง ๕ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง โดยชี้จุดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวในไทย นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการเจรจาด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่จะนำรายได้เข้าประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

### ททท. สนับสนุนการจัดงาน “โอเชียน มารีน่า พัทยา บีทโชว์”

โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ จัดงานมหกรรมการแสดงเรือนานาชาติ “โอเชียน มารีน่า พัทยา บีทโชว์ ๒๕๕๖” (Ocean Marina Pattaya Boat Show 2013) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพในความเป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพัทยา ซึ่งในปัจจุบัน “โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ” เป็นท่าจอดเรือยอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ท ทั้งกลุ่มที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อเข้าเรือยอร์ทท่องเที่ยวทางทะเลไทย และกลุ่มที่เดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางมาโดยเรือยอร์ททั้งในด้านท่าเรือ (Marina) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และการให้บริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance) ที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินเรือยอร์ททั่วโลก

งาน “โอเชียน มารีน่า พัทยา บีทโชว์” จัดสืบเนื่องมาเป็นปีที่สองแล้ว โดยในปีที่ผ่านมาสามารถทำรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลโดยรวมกว่า ๙๐ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๘ จะมีเรือยอร์ทเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ ๒,๑๐๐ ลำ ซึ่งจะนำรายได้ทางการท่องเที่ยวมาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอร์ทจัดเป็นกลุ่ม “High-end” ซึ่งมีพฤติกรรมใช้จ่ายต่อคน ต่อวัน สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป

